



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ("กกพ.") เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ("ระเบียบ กกพ.") ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(รายการที่ 1) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โดยบริษัท ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด ("สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว") โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ

(รายการที่ 2) การลงทุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ("บริษัทย่อย") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ("สหกรณ์ประมงแม่กลอง") โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งรายการที่ 1 และ 2 ดำเนินการตามระเบียบ กกพ. ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการ หรือ สหกรณ์ภาคการเกษตร (หมายถึง สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) เป็นผู้ยื่นเสนอความจำนงขอเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้กำหนดไว้ โดยมีบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้สนับสนุนโครงการในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง การทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดำเนินการบริหารจัดการโครงการอื่นตามเงื่อนไขของสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ ("สัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า")

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัททั้งหมดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการที่ 1 และรายการที่ 2 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 37.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมการคำนวณรายการได้มาซึ่ง





สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายการที่ 1 การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า ของบริษัท กับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว

บริษัทจะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า กับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โครงการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ คาดว่าภายใน เดือนธันวาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ

เจ้าของโครงการ : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

2.2.1 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างนายพ่ายพ รอดประเสริฐ กับสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ผู้ให้ความยินยอม : นายพ่ายพ รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์)
(เจ้าของกรรมสิทธิ์)

ผู้รับความยินยอม : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว
(เจ้าของโครงการ)

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ และเจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว กับบริษัท ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ผู้ให้ความยินยอม : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว
(เจ้าของโครงการ)

ผู้รับความยินยอม : บริษัท
(ผู้สนับสนุนโครงการ)





คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ มท 5303.12/27206 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า แจ้งให้บริษัทดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ (MW) ที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน การจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรในการก่อสร้าง และสิทธิในการใช้ที่ดิน รวมทั้งดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ กับสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ บริษัทจะต้องดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตามระเบียบ กกพ. และหนังสือเลขที่ สกพ 5502/ว4541 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลาตามสิทธิขายไฟฟ้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไม่มี NTA
เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุนยังไม่มีกำไรสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 18.12





หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 18.12

จากรายงานการสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 1,776.1 ล้านบาท

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่อง การได้มาจำหน่ายไป โดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 18.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

5. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

5.1 สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ

สัญญาเลขที่ : PST.COOP.002/2559

วันที่ : 16 มิถุนายน 2559

เจ้าของโครงการ : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท

อายุสัญญา : 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Schedule Commercial Operation Date)

5.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามข้อกำหนดของสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า

สัญญาระหว่างนายพายัพ รอดประเสริฐ กับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

โฉนดที่ดินเลขที่ : 33292 และ 33293 (รวมเนื้อที่ 60 ไร่)

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ : 16 มิถุนายน 2559

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : นายพายัพ รอดประเสริฐ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์)

ผู้รับความยินยอม : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

อายุสัญญา : 26 ปี นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2559





สัญญาระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว กับ บริษัท

โฉนดที่ดินเลขที่ : 33292 และ 33293 (รวมเนื้อที่ 60 ไร่)

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ : 16 มิถุนายน 2559

ผู้ให้ความยินยอม : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

ผู้รับความยินยอม : บริษัท

อายุสัญญา : 26 ปีนับจากสหกรณ์ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 321.9 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)
ค่าอุปกรณ์	91.5
ค่าก่อสร้าง	117.6
ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าแก่สหกรณ์	109.4
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ	3.4
รวม	321.9

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้วตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามสัญญา

8. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

จากมูลค่าเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 321.9 ล้านบาท บริษัทมีการจัดทำประมาณการผลตอบแทนจากโครงการ โดยพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) โดยคำนวณมูลค่าของความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยวิธีคำนวณหากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดรับและจ่ายที่จะได้รับในอนาคตจากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT (Feed-in Tariff) เท่ากับ 5.66 บาทต่อหน่วย (สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกินกำลังการผลิตที่กำหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 3.6885 บาทต่อหน่วย (สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่เกินกำลังการผลิต) เมื่อรวมการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าตอบแทนตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า กับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ร้อยละ 10.84



9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ที่กำหนดปริมาณและราคารับซื้อไฟฟ้าไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา จะทำให้บริษัทมีรายได้ที่คงที่ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ก่อให้เกิดศักยภาพในให้กับบริษัทในอนาคต

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้กระแสเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย





รายการที่ 2 การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย กับ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

บริษัทย่อยเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า กับ สหกรณ์ประมงแม่กลอง ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 337.5 ล้านบาท

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และเมื่อบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ คาดว่าภายใน เดือน ธันวาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ

เจ้าของโครงการ : สหกรณ์ประมงแม่กลอง

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัทย่อย

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

2.2.1 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างนายดำรงค์ ประเสริฐลักษณ์ กับสหกรณ์ประมงแม่กลอง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ผู้ให้ความยินยอม : นายดำรงค์ ประเสริฐลักษณ์ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์)
(เจ้าของกรรมสิทธิ์)

ผู้รับความยินยอม : สหกรณ์ประมงแม่กลอง
(เจ้าของโครงการ)

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ และเจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กับบริษัท ย่อย ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ผู้ให้ความยินยอม : สหกรณ์ประมงแม่กลอง
(เจ้าของโครงการ)

ผู้รับความยินยอม : บริษัทย่อย
(ผู้สนับสนุนโครงการ)





คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง เจ้าของโครงการ) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทย่อยได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลขที่ มท 5303.12/27299 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า แจ้งให้บริษัทย่อย ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทย่อยจะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลองซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ (MW) ที่ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PPA) การยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน การยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรในการก่อสร้าง และสิทธิในการใช้ที่ดิน รวมทั้งดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า กับสหกรณ์ประมงแม่กลอง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ โดยบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตามระเบียบ กกพ. และหนังสือเลขที่ สกพ 5502/ว 4541 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลาตามสิทธิขายไฟฟ้าของสหกรณ์ประมงแม่กลอง เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ปัจจุบันบริษัทย่อยได้มีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้องบริษัทย่อยจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุน ไม่มี NTA
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุน ยังไม่มีกำไรสุทธิ





หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 19.00
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 19.00

จากรายงานการสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 1,776.1 ล้านบาท

การคำนวณขนาดของรายการนับรวมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	6 เดือนก่อนหน้า	รายการที่ 1	รายการที่ 2	รวม
ร้อยละ	47.57	18.12	19.00	84.69

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป โดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมการคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ และ รายการที่ 1 ที่จะทำให้พร้อมกับการกับรายการที่ 2 จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัทจึงต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

5. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

5.1 สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ

สัญญาเลขที่ : PSTE2-001-2559

วันที่ : 9 มิถุนายน 2559





เจ้าของโครงการ : สหกรณ์ประมงแม่กลอง
 ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัทย่อย
 อายุสัญญา : 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Schedule Commercial Operation Date)

5.2 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริษัทย่อยได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามข้อกำหนดของสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า

สัญญาระหว่างนายดำรงค์ ประเสริฐลักษณ์ กับ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

โฉนดที่ดินเลขที่ : 14583,14589 และ 14200 (รวมเนื้อที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา)

ที่ตั้ง : ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : นายดำรงค์ ประเสริฐลักษณ์ (เป็นสมาชิกของสหกรณ์)

ผู้รับความยินยอม : สหกรณ์ประมงแม่กลอง

อายุสัญญา : 26 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน)

สัญญาระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กับ บริษัทย่อย

โฉนดที่ดินเลขที่ : 14583,14589 และ 14200 (รวมเนื้อที่ 52 ไร่ 69 ตารางวา)

ที่ตั้ง : ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559

ผู้ให้ความยินยอม : สหกรณ์ประมงแม่กลอง

ผู้รับความยินยอม : บริษัทย่อย

อายุสัญญา : 26 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559





6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 337.5 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)
ค่าอุปกรณ์	91.5
ค่าก่อสร้าง	113.1
ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าแก่สหกรณ์	125.0
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ	7.9
รวม	337.5

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ย่อยกับ สหกรณ์ประมงแม่กลองตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ย่อยจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามสัญญา

8. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

จากมูลค่าเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 337.5 ล้านบาท บริษัทฯ ย่อยมีการจัดทำประมาณการผลตอบแทนจากโครงการ โดยพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) โดยคำนวณมูลค่าของความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยวิธีคำนวณหากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยได้ประเมินกระแสเงินสดรับและจ่ายที่จะได้รับในอนาคตจากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้า FIT (Feed-in Tariff) เท่ากับ 5.66 บาทต่อหน่วย (สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกินกำลังการผลิตที่กำหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 3.6885 บาทต่อหน่วย (สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่เกินกำลังการผลิต) เมื่อรวมการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าตอบแทนตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า บริษัทฯ ย่อยจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า กับ สหกรณ์ประมงแม่กลอง คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ร้อยละ 10.52

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับแผน และกลยุทธ์ในการลงทุน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ที่กำหนดปริมาณและราคารับซื้อไฟฟ้าไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา จะทำให้บริษัทมีรายได้ที่คงที่ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ก่อให้เกิดศักยภาพในให้กับบริษัทในอนาคต

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ย่อยจะใช้กระแสเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร





11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในรายการทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้

(ก) ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณภาณุ ศีตีสาร
2. คุณพระนาย กังวาลรัตน์
3. คุณอนงค์ พานิชเจริญนาน
4. คุณอัฒณพ พุ่มกุมาร
5. คุณสุวิทย์ สิงห์จันทร์
6. คุณพิทยาธร มฤตุสาธิต
7. คุณวรพงศ์ จำจด
8. นายกัมพล ตติยกุล

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (ก)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

